

Số: 8197 /SYT-NV

Đồng Nai, ngày 30 tháng 9 năm 2021

V/v v tăng cường công tác quản lý, sử dụng thuốc, vật tư y tế, hoá chất, sinh phẩm, kit xét nghiệm... tại các bệnh viện và các cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19.

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc;
- Phòng Y tế các huyện, thành phố;
(sau đây gọi tắt là các đơn vị)

Thời gian qua, các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, các đơn vị liên quan triển khai quyết liệt các biện pháp chống dịch COVID-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, huyện/thành phố và của Sở Y tế. Tổ chức tốt việc mua thuốc, vật tư y tế, hoá chất, sinh phẩm, kit xét nghiệm, phương tiện phòng chống dịch,... (*hàng hoá*) theo kết quả trúng thầu cấp quốc gia, cấp địa phương và đơn vị tự tổ chức đấu thầu; tiếp nhận phân bổ từ Bộ Y tế, Sở Y tế và từ các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân hỗ trợ trực tiếp cho đơn vị; đảm bảo cung ứng kịp thời phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh và phòng, chống dịch COVID-19. Thời gian tới, tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, nhằm tiếp tục góp phần làm tốt hơn nữa công tác phòng, chống dịch bệnh nói chung, đặc biệt là thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng hàng hoá dùng trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19,

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Các đơn vị chủ động nắm bắt thông tin, diễn biến tình hình dịch bệnh, thị trường có kế hoạch mua, dự trữ đảm bảo cung ứng kịp thời, đủ thuốc, vật tư y tế, hoá chất, sinh phẩm, kit xét nghiệm, phương tiện,... phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh và phòng chống dịch COVID-19 tại đơn vị theo nhiệm vụ đã được Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh, huyện/ thành phố và Sở Y tế giao (*lưu ý thuốc dùng trong cấp cứu, thuốc chuyên khoa đặc trị, thuốc điều trị các bệnh mạn tính... thuốc, vật tư y tế, hoá chất, sinh phẩm, kit xét nghiệm, phương tiện phục vụ phòng chống dịch Covid-19*). Không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, hoá chất, sinh phẩm, kit xét nghiệm, phương tiện phòng chống dịch... phục vụ người bệnh và nhân viên y tế. Khi mua phải thực hiện đúng các quy định về đấu

thầu, các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế và của Sở Y tế. Sử dụng đảm bảo khoa học, đúng mục đích, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, thất thoát.

2. Phân công các bộ theo dõi việc tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản cấp phát thuốc, vật tư y tế, hoá chất, sinh phẩm, kit xét nghiệm, phương tiện phòng chống dịch,... tại các bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung, các địa điểm tiêm chủng, đội truy vết/ đội tiêm chủng di động/ trạm y tế lưu động và người nhiễm COVID-19 điều trị tại nhà; theo dõi tiếp nhận hàng hoá từ các nguồn hỗ trợ. Phải mở sổ sách theo dõi việc xuất, nhập, tồn kho, cấp phát sử dụng cho người bệnh, lưu hồ sơ thanh quyết toán đầy đủ đúng quy định; tránh lãng phí, thất thoát.

3. Chỉ đạo các cơ sở bán lẻ thuốc (*nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế*) trong khuôn viên các cơ sở khám chữa bệnh khẩn trương hoàn thành thủ tục công bố đủ điều kiện mua bán kit test nhanh COVID-19 theo hướng dẫn tại công văn số 8040/SYT-KHTC ngày 27/9/2021 của Sở Y tế và tổ chức bán phục vụ người dân. Thực hiện đúng quy định tại Điều 136 Nghị định 54/2017/NĐ-CP, Điều 5, Nghị định 155/2018/NĐ-CP; triển khai thực hiện GPP, kết nối và chuyển dữ liệu liên thông “cơ sở dữ liệu dược Quốc gia”, niêm yết công khai giá và bán không cao hơn giá niêm yết theo đúng quy định của Bộ Y tế.

4. Triển khai thực hiện tốt công tác thống kê báo cáo, kiểm nhập, bảo quản, cấp phát hàng hoá (*kể cả từ nguồn hỗ trợ*). Khi kiểm nhập cần tiến hành đối chiếu giữa hóa đơn với thực tế về các chi tiết của từng mặt hàng như: tên thuốc, nồng độ (*hàm lượng*), tên vật tư, hoá chất, sinh phẩm, kit xét nghiệm, phương tiện; chất lượng cảm quan, đơn vị tính, quy cách đóng gói, số lượng, số lô, đơn giá, hạn dùng, hãng sản xuất, nước sản xuất; kiểm tra điều kiện bảo quản theo yêu cầu trên nhãn hàng hóa. Thường xuyên kiểm tra chất lượng từ khâu kiểm nhập, bảo quản, vận chuyển, cấp phát và sử dụng; tiến hành tiêu hủy những hàng hoá kém chất lượng, quá hạn dùng theo quy định; đảm bảo cung cấp đủ, kịp thời thuốc, vật tư y tế, hoá chất, sinh phẩm... đúng chủng loại, đúng đối tượng, đảm bảo chất lượng tới tay người bệnh và nhân viên y tế. Thực hiện đúng các quy định về thuốc phải kiểm soát đặc biệt.

Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Sở Y tế để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban CĐPCD huyện/TP (PHCD);
- Webside SYT;
- Lưu: VT, NV, (Đ).

GIÁM ĐỐC

Phan Huy Anh Vũ

